

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๖

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกาได้ชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นกฎหมายกลางที่กำหนดให้การประชุม ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้ อีกทางหนึ่งด้วย โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม ไม่ใช่องค์ประกอบ ต้องอยู่ในที่ประชุม แห่งเดียวกัน เช่น คณะกรรมการมีจำนวน ๓๐ คน กรรมการ ๑๕ คน ย่อมเป็นองค์ประชุม ในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ร่วมประชุมในที่เดียวกันอย่างน้อย ๕ คน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมด ต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม และต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ซึ่งได้มีประกาศกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว และในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนซึ่งได้แสดงตน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย อนึ่ง ในกรณีที่คำนวณแล้วปรากฏว่า หนึ่งในสามขององค์ประชุมมีจำนวน ๑ คน ควรจะต้องจัดให้มีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ๒ คน อยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรี นั้น มาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดองค์ประชุม ของคณะรัฐมนตรีไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ เมื่อคณะรัฐมนตรี (รวมนายกรัฐมนตรี) มีจำนวนทั้งหมด ๓๖ คน หนึ่งในสามของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด คือ ๑๒ คน และหนึ่งในสามขององค์ประชุม คือ ๔ คน ดังนั้น การประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีรัฐมนตรีอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน อย่างน้อย ๔ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๒๔ (กานต์พิชชา) ๑๕๓๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (บุษกร/อิศรา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด

รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง

องค์กรอิสระ

: จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

: จึงเรียนยืนยันมา

: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ